



สวนสนุกที่มีชีวิต จากห้องทำงานของพระราชินี

โดย กองประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยในปีที่ผ่านมาได้นำเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าไปศึกษาเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ หลักการทรงงาน ซึมซับหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเรียนรู้ลงมือทำอาชีพด้านเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ่งที่ได้นอกจากตัวเองได้น้อมนำวิถีแห่งการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานพระราชดำริต่อไปสู่น้อง ๆ น้อง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมตามแผนทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ถ่ายทอดสู่ครอบครัวในครอบครัว และคนทั่วไปตามโอกาส



ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงาน กปร. ได้เริ่มต้นจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จูเนียร์ (RDPB Camp Junior รุ่นที่ ๑) โดยการคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง ๑๐-๑๖ ปี เข้าร่วมเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑-วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านแนวพระราชดำริที่เหมาะสมกับวัย อีกทั้งจะได้หล่อหลอมกระบวนการเรียนรู้จากศาสตร์พระราชที่แท้จริง จากผู้สนองพระราชดำริและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การเรียนรู้ในรูปแบบของ “สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทำงานของพระราชินี” ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้เรียนรู้ลักษณะห้องเรียนที่มี

ชีวิตของพระราชินีมีใช้ห้องที่สวยงามหรูหรา แต่เป็นห้องเรียนชีวิตที่หาได้ในทุกพื้นที่ และเน้นการเรียนรู้ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ร่วมรู้ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมกันสานต่อแนวพระราชดำริให้มีความยั่งยืนสืบไป เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้จากพื้นที่ที่เป็นห้องทำงานของพระราชินีทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความขยัน อดทน รู้จักอดออม ไม่ทำด้วยความโลภ มีความรัก ความสามัคคีกัน พึ่งพาแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างมีความสุข อีกทั้งเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างเนื่องยาวนานถึง ๗๐ ปี และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถแนวพระราชดำริ องค์ความรู้ รวมถึงผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชน

สำหรับกิจกรรมในค่ายแห่งนี้เริ่มต้นจากการเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “เข็นศิระ เพราะพระบริบาล” นิทรรศการที่จัดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระคุณต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จากนั้นได้ไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เยาวชนได้น้อมรำลึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนรู้ในห้องทำงานของพระราชินีในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจุดแรกเยาวชนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไทยในพื้นที่โรงเรียนการเกษตรสิริวิทย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม การเกษตรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่การใช้กระบือไถนา การดำนา การยกลานด้วยลูกกระบือ การทำบ่อเลี้ยงปลา การผลิตแก๊สจากมูลกระบือในการนำมาปรุงอาหาร การทำบ้านดิน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ควบคู่กันด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้สัมผัส



เมื่อได้เรียนรู้ถึงหลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วยังได้เรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์ ดังนั้น จึงต้องปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ผืนป่าอีกแห่งหนึ่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย และยังได้รับฉายาว่า “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก” ที่มีผีเสื้อนานาพันธุ์มารวมอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ เยาวชนได้เรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย การทำโปงดินสำหรับเป็นอาหารสัตว์ป่า สวนป่าสมุนไพร ผายชะลอน้ำ และการเรียนรู้ถึงลักษณะของรอยเท้าสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังได้ทราบว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี หรืออ่างเก็บน้ำ “นฤพดินทรจินดา” ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หนึ่ง ๆ เยาวชนได้เข้าไปเยี่ยมชม และได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของการสร้างอ่างเก็บน้ำ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับไปเยี่ยมชมสหกรณ์แพปลาชุมชนห้วยโสมง จำกัด ที่ชุมชนได้รวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการจากการประกอบอาชีพด้านการประมงในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างชุมชนขึ้นให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

จากการเรียนรู้ในเรื่องของดินในภูมิภาคตะวันออกมีลักษณะอย่างไร พร้อมทั้งการปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืชได้ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การทดลองทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเรียนรู้ในเรื่องของการทำการประมง การผสมพันธุ์ปลาชนิด และ การแปลงเพศปลา การส่งเสริมอาชีพที่ได้ออกมาจากการศึกษาและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไว้ใช้ในครัวเรือน รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงการส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือการผลิตดอกไม้ที่ทำจากหญ้าแฝก เป็นต้น



เหนืออื่นใด การจัดกิจกรรมค่าย RDPB Camp Junior รุ่นที่ ๑ นับเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต ให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม มีครูใหญ่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานพระราชดำริ และมีหัวหน้าห้องซึ่งเป็นรุ่นพี่จากค่าย RDPB Camp รุ่นที่ ๑-๖ ให้คำปรึกษา แนะนำในการสืบสานพระราชดำริในฐานรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และได้มีโอกาสสืบสานพระราชดำริจนเห็นผลเป็นรูปธรรมมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี การมีส่วนร่วม และการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยให้โอกาสเยาวชนที่เข้าค่ายเป็นผู้คิดริเริ่มพร้อมลงมือปฏิบัติในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ถูกจำลองให้เป็นสวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทำงานของพระราชินีอย่างแท้จริง

ปฏิทินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (จนกว่ากำหนดวันปิด)	สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานพระราชวัง สำนักพระราชวังเลขาธิการ และกรมชลประทาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ดวงใจราษฎร์ ประชาชนแห่งน้ำ” ณ ลานพระราชวังดุสิต
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เปิดพื้นที่เขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต จัดแสดงดนตรี “สัมผัสดนตรี สัมผัสรัก กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุข ทั่วผืนดินร่วมกับครอบครัว พร้อมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พบกับวงดุริยางค์ตำรวจ พร้อมตัวนำเครื่องรับเชิดชื่อดัง จากค่าย GMM แกรมมี่ ศรีณีย์ ส่งเสริมสวัสดิ์ และพิจิภา จิตตะบุตร (ลูกหัว) ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐	ขอเชิญประชาชนร่วมสวนมนต์ในพิธีมหาเมฆคล่าเพื่อพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เปิดประตูสู่อาเซียน : เรื่องน่ารู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอนที่ ๓๗)

โดย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

“๔ น้ำ ๓ รส”

ทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม หรือ “๔ น้ำ” อันเป็นผลทำให้การเกษตรกรรมไม่ได้ผลดี และส่งผลต่อการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่โดยรอบเขตพรุ และที่ใกล้กับเขตดินพรุ เช่น บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพอง และบริเวณลุ่มน้ำบางนา เป็นต้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริให้วางโครงการ และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ “๔ น้ำ ๓ รส” (จืด เค็ม เปรี้ยว) ออกจากกันคือ สร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุที่ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นกรด ระบบป้องกันน้ำเค็มบกรุก และระบบส่งน้ำจืดช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภคบริโภค ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างประตูบังคับน้ำบางนาทางตอนบนและตอนล่าง ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนา จังหวัดตราด และ การสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาจประสิทธิ์ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงวางแผนคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน้ำแต่ละประเภทในพื้นที่เดียวกันให้แยกออกจากกันด้วยวิธีแยกดิน อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ของน้ำอย่างแท้จริง



“4 Waters, 3 Tastes”

Southern Thailand also suffers from water problems, such as flooding, drought, acidic water, and saline water (4 waters) which reduce agricultural yields and affect fishery. Particular difficulties are faced in areas around or in the vicinity of peat swamps such as those in the Pak Phanang River basin and the Bang Nara River basin. Here His Majesty King Bhumibol Adulyadej recommended setting up systems that separate water of ‘4 water 3 tastes’, (fresh water, salt water, and acidic water), that is, a system to prevent acidic swamp water (taste 1) from contaminating agricultural lands, a system to forestall the encroachment of salt water (taste 2), and a system to convey fresh water (taste 3) for agriculture, drinking and household needs. The example includes the construction of Bang Nara regulators of the Royal-initiated Area Development Project at Bang Nara River Basin in Narathiwat Province and Uthokvibhajaprasid Regulator at the Royal-initiated Pak Phanang River Basin Area Development Project in Nakhon Si Thammarat Province. The methods His Majesty has devised to separate these three types of waters on the same piece of land testify to his ingenuity.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) Office of the Royal Decree

www.rdpb.go.th

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นและให้ข้อแนะนำการปฏิบัติราชการ กรุณาแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นายวัชร ทัศนภาค (รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๗-๕๕๐๐ ต่อ ๑๐๑ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๕๕๔๕ E-mail : watb๐๔@yahoo.com ที่อยู่ : สำนักงาน กปร. ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ Website: www.rdpb.go.th

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. เพื่อเผยแพร่นโยบาย กฎ ระเบียบ ข่าวด่วน ความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๗-๕๕๐๐-๖ ต่อ ๑๐๒ และ ๑๒๕

โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๕๕๔๕

พิมพ์ที่ บริษัท ลักส์ สดาร์ มีเดีย จำกัด

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๖-๕๖๕๖



๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

เลขช ผักขบถ

ภาครกิจรับเสด็จ

กิจกรรมโครงการอันเนื่อง

บทความ

ปฏิทินกิจกรรมโครงการอันเนื่อง

เปิดประตูสู่อาเซียน

จดหมายข่าว กปร.

สำนักงาน กปร.

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๐

เลขาฯ ฝากบอก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ขอถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อราษฎร โดยพระราชทานพระราชดำริความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่มีความยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำนักงาน กปร. ได้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และงานดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ มีผู้คนเข้าชมประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน จนถึงเดือนพฤษภาคมที่สิ้นสุดงาน และสำนักงาน กปร. ได้จัดทำเว็บไซต์ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” www.yensira.phrophraboriban.com ซึ่งเป็นนิทรรศการเสมือนจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้ไปชมได้รับชม และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเว็บไซต์ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” นี้ จะจัดแสดงจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมกันนี้ สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ และกรมชลประทาน ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ดวงใจราษฎร์ ปรากฏแห่งน้ำ” ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในด้านน้ำผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ พระองค์ท่านได้ทรง “สืบสาน พัฒนา และต่อยอด” การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เกิดความเจริญ ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตามที่ราษฎรฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา ผ่านสำนักราชเลขาธิการ และผ่านผู้แทนพระองค์ สำนักงาน กปร. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ มีบทบาทหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าผลสำเร็จของโครงการอย่างใกล้ชิด อาทิ การติดตามฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ กว่าโครงการ ตลอดจนทั้งติดตามรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มีพระราชดำริ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร อีกจำนวนหนึ่ง

ผมในฐานะเลขาธิการ กปร. ขอความร่วมมือร่วมใจเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในการสนองพระราชดำริ ให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สมดังพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ไว้ คือ “สืบสาน พัฒนา และต่อยอด”

ท้ายสุดนี้ ขอฝากให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดช่วงการจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย

นายณฐา ลินธวานนท์
เลขาธิการ กปร.

ภารกิจรับเสด็จ



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ อำเภอกระสัง, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ้มทอง, หนองลิ้มทอง (สระต้นน้ำหลาก), ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา โครงการสร้างป่าสร้างงานหรือสวนป่าชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองทองลิ้ม อำเภอนางรอง

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ นายณฐา ลินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงเทพมหานคร



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ณ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เลขาธิการ กปร. ร่วมพิธีรื้อถอนซากศพสัตว์เลื้อยคลาน กปร. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ นายณฐา ลินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กปร. และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพิธีรื้อถอนซากศพสัตว์เลื้อยคลาน กปร. เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน กปร.

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการ

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายณฐา ลินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม เรื่อง การหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายประชามศเศรษฐกิจพอเพียงและต้นแบบองค์กรคุณธรรมพอเพียงต่อต้านคอร์รัปชั่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายณฐา ลินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็น “เครือข่ายประชามศเศรษฐกิจพอเพียงและต้นแบบองค์กรคุณธรรมพอเพียงต่อต้านคอร์รัปชั่น” ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

